

Tin Hoa Kỳ:

Tòa Di Dân: Ông Bùi Đình Thi phạm tội về nhân quyền

LOS ANGELES, California - Theo Ủy ban Cứu Người Vượt Biển và tin tức được loan trên tờ Los Angeles Times số ra ngày Thứ Bảy, Tòa Di Dân đã phán quyết là ông Bùi Đình Thi, một cư dân ở Quận Cam, có hành động vi phạm nhân quyền của nhiều tù chính trị trong trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam sau năm 1975.

Tháng Tám năm ngoái, Cơ Quan Chấp Pháp Di Dân Và Hải Quan thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ - là cơ quan đứng ra truy tố ông Thi trước tòa - đã bắt ông Thi tại tư gia ở vùng Garden Grove và đưa vào trại tạm giam để chờ phiên tòa xử vấn đề rút lại quyền thường trú nhân và trục xuất ông ta ra khỏi Hoa Kỳ. Ông Bill Odencrantz - Giám Đốc Dịch Vụ Pháp Lý của cơ quan nói trên, phát biểu, "đương sự đã hành hạ người khác, và luật pháp Hoa Kỳ không cho phép quốc gia này trở thành nơi nấu thân cho những người đã phạm các tội dã man như vậy."

Luật tị nạn Hoa Kỳ và quốc tế không dung dưỡng các thành phần đã vi phạm nhân quyền của người khác một cách trầm trọng.

Tại cuộc phỏng vấn với phái đoàn Hoa Kỳ trong chương trình HO, ông Thi đã giấu những việc làm trong trại tù cải tạo - là hành hạ và đánh trọng thương nhiều tù chính trị. Cựu Dân Biểu Đặng Văn Tiếp đã bị đánh đến chết sau cuộc vượt trại bất thành.

Nhờ giấu tông tích, ông Thi cùng với gia đình đã đến Hoa Kỳ năm 1994 theo quy chế tị nạn.

Trong vụ xử ông Thi, nhiều cựu tù cải tạo đã đứng ra làm nhân chứng về các hành động của ông ta tại trại Thanh Cẩm.

Công Tố Viên John Salter thuộc Cơ Quan Chấp Pháp Di Dân Và Hải Quan cho biết là các luật sư của ông đã tốn hàng trăm giờ đồng hồ để truy tố ông Thi. "Chúng tôi sẽ không đứng yên và để Hoa Kỳ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ đã vi phạm các trọng tội đối với loài người," ông phát biểu sau khi tòa án công bố phán xét về ông Thi.

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển là cơ quan đã đưa vấn đề của ông Thi ra trước ánh sáng công lý sau khi tiếp xúc với nhiều nạn nhân. Trong suốt thời gian vụ xử, UBCNVB đã giúp cho chính quyền thu thập thêm tin tức và nhân chứng để hỗ trợ việc truy tố.

Với phán xét của Tòa Di Dân, ông Thi sẽ mất tư cách thường trú nhân. Ngày 27 tháng 04 tới đây, phiên tòa mới sẽ nhóm họp để xét lời thỉnh cầu của ông Thi xin không bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.

Cựu cố vấn Richard Clark tiết lộ chính phủ Bush đã quyết định dội bom trả đũa Iraq ngay khi biến cố 11/9 vừa xảy ra

(CaliToday News) Theo bản tin Reuters chiều hôm qua với tựa đề "Ex-advisor says Bush eyed bombing of Iraq on 9/11", cựu cố vấn chống khủng bố của Toà Bạch Ốc Richard Clark đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của chương trình "60 Minutes" trên truyền hình CBS sẽ được phát hình vào ngày chủ nhật tới đây, rằng chính quyền tổng thống Bush đã có ý định tấn công trả thù Iraq ngay sau biến cố 11/9, mặc dù biết rất rõ thủ phạm tấn công Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố al-Qaeda. Ông cho biết bản thân ông rất ngạc nhiên khi các nhân vật cao cấp trong chính quyền tổng thống Bush hướng ngay việc trả đũa vào Iraq thay vì vào al-Qaeda và lãnh tụ Osama bin Laden.

Ông Clark nói: "Họ đề cập đến Iraq ngay hôm 11/9. Họ lại đề cập đến nước này hôm 12/9." Ông cho biết ông đã tham dự buổi họp giữa tổng thống Bush, bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld và nhiều viên chức cao cấp khác ngay sau khi biến cố vừa xảy ra. Ông Clark hồi tưởng lại và nói: "Ông Rumsfeld nói rằng chúng ta cần thiết phải dội bom Iraq... Và tất cả chúng tôi cùng nói 'nhưng không, không. Al-Qaeda tại Afghanistan, và ông Rumsfeld nói 'Không có mục tiêu nào tốt ở Afghanistan cả và có rất nhiều mục tiêu tốt tại Iraq."

Được biết, ông Richard Clark từng là cố vấn qua bốn đời tổng thống. Ông là cố vấn chống khủng bố của Toà Bạch Ốc trong chính quyền của tổng thống Bush, cầm đầu nhóm chuyên trách an ninh mạng. Ông rời khỏi chức vụ này khi an ninh mạng được chuyển sang cho Bộ Nội An.

Những tiết lộ nêu trên của cựu cố vấn Clark lại một lần nữa nêu lên vấn đề là có phải trọng tâm cuộc chiến Iraq mà chính quyền tổng thống Bush phát động chỉ là nhằm lật đổ tổng thống Saddam Hussein mà thôi. Trước đây, một cựu viên chức trong chính phủ Bush, ông Paul O'Neil, Cựu bộ trưởng ngân khố, cũng đã phát biểu trong chương trình "60 Minutes" hồi tháng giêng rằng ông chưa bao giờ thấy bất cứ bằng chứng nào về việc chính quyền Iraq trước đây sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt, điều mà tổng thống Bush nại có để tiến hành chiến tranh cách đây đúng một năm.

Những tiết lộ này từ các cựu giới chức cao cấp của TT Bush cho giới truyền thông sẽ tạo ra thêm những bất lợi cho TT Bush, và làm cho đối thủ của ông, ông Kerry, hưởng lợi.

Mấy hôm nay, Hoa Kỳ và đồng minh Pakistan đang ráo riết săn đuổi Bin Laden và viên phó tướng với hy vọng rằng việc bắt giữ những tên khủng bố này sẽ tạo thêm sự ổn định cho thế giới và thuận lợi cho chiến dịch tranh cử của TT Bush.

Tòa Bạch Ốc và cố vấn an ninh quốc gia phản bác những lời tố cáo cựu cố vấn Richard Clarke (CaliHomnay)

LTS: Trong tuần rồi, chúng tôi có đưa bản tin với tựa đề: "Cựu cố vấn Richard Clark tiết lộ chính phủ Bush đã quyết định dội bom trả đũa Iraq ngay khi biến cố 11/9 vừa xảy ra". Chỉ một vài ngày sau, Tòa Bạch Ốc và Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ - bà Rice - đã tấn công ngược lại những cáo buộc của cựu cố vấn Richard Clarke. Dưới đây là những tổng hợp từ các đài truyền hình CNN, Fox vào sáng nay, thứ Hai.

Trong tuần này, cựu cố vấn chống khủng bố Richard Clarke sẽ ra tuyên thệ trước Ủy Ban điều tra độc lập vụ 9/11, nhưng trước đó, những lời buộc tội của ông đối với TT Bush làm nhiều người chú ý khi ông nói: "TT Bush phải chia sẻ phần trách nhiệm trong vụ này. Thật tình tôi thấy quả là quá đáng khi ông lại tìm cách tái cử, xét theo những gì ông đã làm về chống khủng bố. Ông ta đã làm lơ. Ông đã làm lơ trong nhiều tháng, trong khi lẽ ra chúng ta đã có thể làm được cái gì đó để ngăn chặn vụ 9/11. Có thể thôi. Chúng ta sẽ chẳng hề biết."

Lời buộc tội có lẽ sẽ gây tranh cãi nhiều nhất là khi ông Clarke nói như sau với phóng viên đài CBS: "Ông Bush bảo tôi tìm xem coi có liên lạc nào giữa al-Quada và Iraq hay không chỉ 1 ngày sau khi diễn ra vụ tấn công 9/11 và toàn bộ cuộc đối thoại khiến tôi tin chắc là ông ấy chỉ muốn tôi quay lại với bản điều trần là Iraq đã là kẻ chủ mưu. Khi tôi bảo không có liên hệ nào giữa vụ 9/11 và Iraq thì TT Bush trả lời "rất cứng" là: "Iraq! Saddam! Hãy tìm cho ra mối liên hệ!"

Chẳng cần đợi lâu, pháo phản công lên tiếng ngay sau lời cáo buộc nghiêm khắc này. Một phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc nói: "Ông Clarke có chủ ý chính trị, ông ta lựa đúng thời điểm cuộc tranh cử TT Mỹ đang diễn ra thì nhảy vào. Ông ta có toàn quyền làm như vậy, nhưng những lời nói, những kết án của ông sẽ phải bị xem xét cẩn thận."

Bà Rice, cố vấn an ninh chính của TT Bush, đã phát biểu với đài truyền hình Fox là những lời vu cáo của ông Clarke là hoàn toàn "lố bịch", nhất là những gì ông ta nói là bà Rice "có vẻ chẳng bao giờ nghe nói tới chữ al-Quada cho đến tận đầu năm 2001 và có vẻ hoài nghi về những cảnh cáo của ông ta". Bà nói: "Khi TT Bush nghe giám Đốc CIA Tenet báo cáo là không có bằng chứng liên hệ giữa S. Hussein và vụ 9/11 thì TT đã gạt Iraq qua một bên và chỉ muốn bàn về Afghanistan mà thôi". Tòa Bạch Ốc nói rõ là "sau khi nhậm chức, TT Bush ý thức đầy đủ mối hiểm họa do al-Quada gây ra và chính phủ đã lên kế hoạch về một chiến lược rõ ràng để tiêu diệt mạng lưới khủng bố này."

Quyển sách "All against Enemies" của ông Clarke sẽ gây sóng gió và phát ngôn nhân Dan Barlett của Tòa Bạch Ốc nói: "Mặc cho bao lo âu, mặc cho những toan tính của đất nước để chống lại khủng bố, ngay lúc này khi đang diễn ra chiến dịch tranh cử thì Clarke quyết định tung ra quyển sách như vậy! Vấn đề thời gian rõ ràng không trong sáng.."

Ứng viên Kerry thì cẩn thận nói ông sẽ đọc quyển sách trước khi đưa ra lời bình luận chính thức, nhưng người ta không quên là ông Rand Beers là bạn thân của ông Clarke có lúc làm việc chung một thời gian trong năm 2002. Trong quyển sách, tác giả có nhắc đến tên Beers khi ông Beers chán nản xin ý kiến của ông Clarke về việc ông ta định từ chức vì theo Beers, cuộc chiến chống khủng bố đã mang màu sắc chính trị quá

nhiều!

Một thanh niên người Việt có thể bị treo cổ tại Singapore

Trong nay mai, tòa án Singapore sẽ tuyên án một thanh niên người Việt Nam bị bắt mang theo 400 gram bạch phiến. Gần như chắc, tòa sẽ tuyên án tử hình.

Nguyễn Tường Vân đã bị cảnh sát Singapore bắt tại phi trường vào tháng 12.2002 với 400 gram bạch phiến giấu trong túi xách tay.

Bị cáo đã nhận tội mang theo bạch phiến. Tuy nhiên, Nguyễn Tường Vân xin khoan hồng vì anh ta chỉ chuyển bạch phiến cho một đường giầy ở Sydney để kiếm thêm chút tiền trả lệ phí luật sư cho người anh.

Theo luật tại đảo quốc này, ai bị bắt khi mang theo 15 gram bạch phiến là lãnh án tử tử. Vì Nguyễn Tường Vân mang quốc tịch Úc nê bộ ngoại giao Úc đã can thiệp.

Úc là quốc gia chống lại án tử hình; trong khi đó từ vài năm gần đây Singapore đã treo cổ khá nhiều người ngoại quốc bị bắt mang theo bạch phiến dù cho họ được chính phủ các nước can thiệp. Vụ xử tử người Úc gốc Việt này có thể gây ra căng thẳng nhỏ giữa Úc với Singapore.

Nếu Singapore treo cổ Nguyễn Tường Vân thì anh này sẽ là người Úc gốc Việt đầu tiên bị xử tử tại đây.

Trước đây gần 20 năm, Úc và Mã lai đã một thời căng thẳng ngoại giao khi Mã treo cổ hai công dân Úc Kein Barlow và Brian Chambers cũng vì tội buôn lậu ma túy.

Hiện nay, gia đình của bị cáo cùng với luật sư Lex Lasry đã lên đường từ Melbourne. Vic sang Singapore để chờ nghe tòa tuyên án

Cảnh sát tiểu bang Washsington bắt nhiều phụ nữ Nam Hàn bị đưa vào Mỹ làm nô lệ tình dục .

Cali Today News) Hàng trăm phụ nữ Nam Hàn đã bị đưa lậu vào Mỹ qua ngã biên giới Canada làm nô lệ tình dục, hay nói cách khác làm gái điếm, để kiếm tiền trả lại món nợ 15 ngàn đô la một người mà các tổ chức đưa lậu người vào Mỹ tính tiền trên mỗi người đưa vào Mỹ.

Hơn một trăm phụ nữ Nam Hàn bị đưa vào ngã này trong năm qua và những người phụ nữ này đang hành nghề mãi dâm khắp Hoa Kỳ và nhất là các thành phố dọc theo bờ biển Thái Bình Dương.

Vào tháng 12 vừa qua, Won Jung và Seoung Cho đã bị bắt vì đã đưa 10 người phụ nữ Nam hàn vào ngã này, sau khi họ đi vào Canada mà không cần Visa, và Wong Seoung sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ sau khi ra khỏi tù. Cảnh sát đang truy nã những tay trùm buôn lậu người này trên khắp mọi nơi từ Los Angeles cho đến Nam Hàn. Mặt khác, Bộ An Ninh Nội Địa còn gia tăng gấp đôi nhân viên an ninh theo dõi biên giới Mỹ - Canada để chống trình trạng buôn gái bất hợp pháp này. Phía Mỹ trách Canada ít đầu tư về công việc này.

(Theo Fox News)

Biểu tình phản chiến tại San Francisco trong khi tổng thống Bush kêu gọi đoàn kết chống khủng bố

(CaliToday News) Theo tin của phát ngôn viên sở cảnh sát San Francisco, hôm thứ sáu, hàng trăm người đã tụ tập biểu tình chống chiến tranh trên các đường phố San Francisco, trong khi tại Washington tổng thống Bush lên tiếng kêu gọi đoàn kết trong trận chiến chống khủng bố. Phát ngôn viên Dewayne Tully cho hay những người biểu tình đã tuần hành trên đường Mission và Market. Cảnh sát đã bắt giữ một số người khi họ cố bít lối ra vào của công ty Bechtel Corp. tại số 50 Beale St. Những người bị bắt sau đó đã được đưa về sở cảnh sát San Francisco, bị phạt vi cảnh và đã được thả ra về.

Đến khoảng gần trưa, một số người không rõ bao nhiêu đã tràn vào tòa cao ốc số 47 Page St . Khoảng 10 người biểu tình đã bị bắt giữ vì cố tình cản trở giao thông.

Trong khi đó, tổng thống Bush đã xuất hiện trên hệ thống truyền hình quốc gia kêu gọi đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông tuyên bố "nhiệm vụ của bất cứ chính phủ nào cũng đều phải chống lại và tiêu diệt mọi hiểm hoạ đe dọa dân chúng." Tổng thống nói rằng những kẻ khủng bố đã ra tay hạ sát biết bao dân lành vô tội trên khắp thế giới, như trong vụ xảy ra tại Madrid mới đây, nơi bom đạn của chúng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Theo tổng thống, không thể trung lập trong cuộc chiến một bên là nền văn minh nhân loại, một bên kia là những kẻ khủng bố. Ông nói, "Không thể có một nơi nào hoàn toàn bình yên đối với kẻ thù khủng bố. Bất kỳ một dấu hiệu suy yếu hay rút lui nào đều đồng nghĩa với chấp nhận bạo lực của bọn khủng

bố và khuyến khích chúng gia tăng bạo lực không chừa một quốc gia nào." Tổng thống Bush cho rằng mỗi cuộc tấn công của bọn khủng bố đều là một thách thức đối với ý chí chống bọn khủng bố.

Bài diễn văn của tổng thống Bush được đưa ra nhân đánh dấu đúng một năm ngày các đơn vị Hoa Kỳ tiến vào Iraq và trong bối cảnh có những rạn nứt trong lực lượng liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Theo con số chính thức của Bộ Quốc Phòng, số binh sĩ Hoa Kỳ tử trận tại chiến trường Iraq đến nay đã lên đến con số 569 người

Pakistan Tạm Ngưng Bắn; Lãnh Tụ Hồi Yuldash Bị Vây

10,000 Lính Mỹ, 70,000 Lính Pakistan Mở Chiến Dịch Bão Núi

WANA, Pakistan - WANA - Quân đội Pakistan hôm chủ nhật thỏa thuận mở hành lang an toàn để HĐ bộ tộc 25 thành viên vào vùng giao tranh để thương lượng với các tộc trưởng chứa chấp hàng trăm chiến binh Taliban và Al-Qaeda và báo trước sẽ không rút lại đòi hỏi giao nộp những du kích ấy.

Hôm chủ nhật là ngày thứ 6 liên tiếp của chiến dịch biên giới - quân chính phủ không gặp kháng cự. Tướng Shah, chịu trách nhiệm an ninh trong vùng, cho biết phái đoàn nhân sĩ bộ tộc sẽ vào vùng giao tranh với cờ trắng vào ngày mai thứ hai. Chiến sự sẽ ngưng trong lúc phái đoàn thương lượng, tuy Tướng Shah không coi đây là 1 cuộc hưu chiến.

Phái đoàn nhân sĩ bộ tộc mang theo 3 yêu sách của chính quyền, là : trả 12 binh sĩ và 2 viên chức chính quyền bị bắt giữ từ đầu tuần - giao nộp các chiến binh can dự cuộc giao tranh, tổng xuất chiến binh ngoại nhập hoặc chỉ điểm cho quân chính phủ truy kích.

Khoảng 400 đến 500 du kích Hồi Giáo đang cố thủ trước lực lượng chính phủ từ 5000 đến 6000 quân. Tướng Shah nghĩ rằng du kích đang thiếu đạn, và hôm chủ nhật có 2 du kích Chechen bị hạ trong lúc tìm đường thoát vòng vây.

Có những nhận diện mâu thuẫn về lãnh tụ Al-Qaeda đang bị quân Pakistan bao vây và tấn công

.Lực lượng Pakistan đang lục soát các nhà trong vùng ẩn náu của Taliban và Al-Qaeda trong dân bộ tộc đang nguyện rửa về thiệt hại nhân mạng trong chiến dịch truy diệt khủng bố vừa bước qua ngày thứ 6.

Giới quân sự tin rằng trong vùng khủng bố bị vây hãm có 1 mục tiêu quan trọng, chưa thể xác định là Bin Laden, al-Zawahri hay 1 thủ lĩnh khủng bố nào khác.

Tại thị trấn Wana, cách biên giới vài dặm, 1 sĩ quan tình báo nói : gần như không còn kháng cự.

Trọng pháo bắn vào vùng bị vây hãm im tiếng từ nửa đêm nhưng thỉnh thoảng còn nghe tiếng nổ của súng nhỏ.

Trên 100 tình nghi bị bắt, gồm nhiều thành phần ngoại kiều A Rap, Chechen, Uzbek và Uighur từ vùng tây bắc Trung Quốc - giới tình báo cho biết khó phân biệt họ với dân địa phương vì họ sinh sống từ nhiều năm và nói tiếng địa phương. Giới thẩm quyền quân sự không đưa tin cập nhật về tổn thất của chiến dịch.

Hôm Thứ 6, phát ngôn viên loan báo phía chính phủ 17 chết (đa số tử trận hôm Thứ 3 là ngày đầu tiên) - chỉ 26 du kích được xác nhận chết. Con số thực tế của 2 bên được tin là cao hơn nhiều.

Các viên chức cho biết trên 20 thường dân chết trên 5 xe bị bắt vì phóng chạy qua ranh giới cấm - trong nhà thương, thân nhân của người chết vừa la khóc vừa nguyện rửa chính quyền Musharraf .

Bản tin CNN hôm thứ sáu ghi nhận lãnh tụ Al-Qaeda bị bao vây là nhân vật số 2 của Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, người bác sĩ Ai Cập và là cánh tay mặt của Osama bin Laden, người dàn dựng vụ 9/11.

Tuy nhiên, báo Sunday Telegraph hôm chủ nhật dẫn lời các viên chức Pakistan rằng lãnh tụ đó không phải Zawahiri, mà phải là Tahir Yuldash, một lãnh tụ Hồi Giáo cực đoan vùng Trung Á, sáng lập viên Phong Trào Hồi Giáo Uzbekistan, đã cùng làm việc với Bin Laden ở A Phú Hãn nhưng rút về khu bộ lạc Pakistan này từ khi Taliban sụp đổ cuối năm 2001. Hiện thời, Yuldash được bảo vệ bởi ước chừng 400-500 tay súng Hồi Giáo. Bên kia biên giới A Phú Hãn, 10,000 lính Mỹ đang dàn đội hình cho Chiến Dịch Bão Núi (Operation Mountain Storm), nhằm truy bắt Bin Laden kịp trước ngày bầu cử vào tháng 11 tới. Trong tuần qua, 100 lính biệt kích đơn vị SAS của Anh cũng tới Kabul để tham dự chiến dịch.

Bên này lãnh thổ, TT Pakistan đã đưa 70,000 lính để càn quét vùng biên giới.

Dân Chủ Đài Loan Thắng Tư Bản Lấn CS

Vi Anh

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý của nhân dân Đài Loan đã chứng tỏ rõ rệt Dân chủ thắng Tư bản lẫn Công sản. Cử tri Dân Chủ Đài Loan đã khẳng định được chủ quyền của nhân dân đối với đất nước của mình.

Thực vậy, TT Trần thủy Biển tái ứng cử với tinh thần độc lập cho Đài Loan, Ông bị hai mặt giáp công và chính lá phiếu dân chủ của cử tri Đài Loan đã giúp Ông thắng cử. Thế lực chánh trị đối lập đã trở cờ kết hợp với thế lực tài phiệt của những người làm ăn với TC và đã ủng hộ Ông Liên Chấn đối đầu với Ô. Trần. Quốc Dân Đảng là một cây cổ thụ chánh trị đã từng thống lãnh Đài Loan nửa thế kỷ. Đảng này trong kỳ bầu cử có trưng cầu dân ý này lại đối lập trường 180 độ, gần với Mỹ và Pháp, nhứt là gần với CS Bắc Kinh hơn trong vấn đề làm ăn và coi nhẹ tính độc lập của Đài Loan. Ông ta tố cáo tinh thần Đài loan độc lập của Ô. Trần thủy Biển gây trở ngại cho người Đài Loan làm ăn với Trung Cộng và gây căng thẳng có thể xảy ra chiến tranh với TC. Giai cấp tài phiệt và làm ăn với TC, đã đổ vốn hàng 100 tỷ ở TC cũng không muốn trở ngại, không muốn bị Hồng Kông thế chỗ, cũng ủng hộ Quốc Dân Đảng trở cờ theo gió TC. Kế đó là các siêu cường thế giới. Nhứt là Mỹ và Pháp đã từng bức tử pháp nhân công pháp của Trung Hoa Quốc gia mà Đài loan là đại diện để đưa TC vào Liên hiệp Quốc và Hội đồng Bảo An, hội viên thường trực. Và trong kỳ bầu cử này áp lực mạnh Ô. Trần Thủy Biển. TT Bush vì tình nghĩa yểm trợ an ninh cho Đài Loan nhưng kẹt, phải cần TC trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và điểm nóng ở Bắc Hàn, còn dè dặt nói việc trưng cầu dân ý của Đài Loan là không thích hợp. Chớ TT Pháp nói thẳng thừng Đài loan đã "sai lầm", khi đề cập chuyện Đài Loan với nhân vật số 1 của TC để "bộ đỡ" được mấy cái hợp đồng kinh tế của TC.

Cuộc vận động tranh cử của hai Ông Trần thủy Biển và Liên Chấn (có nơi phiên âm là Liên Chiến) công bình, dân chủ. Chỉ số thăm dò ủng hộ của Ô. Trần thủy Biển đang cầm quyền thường thấp hơn của Ô. Liên Chấn. Có tố nhau, có dính chánh. Bà Trần Thủy Biển bị tố đã lợi dụng thế lực chống làm áp phe kiếm mấy triệu trong đầu tư và bán chứng khoán. Số thăm dò cũng trời sạt 5 đến 10 điểm thua cho TT Trần. Báo chí liên tục đưa tin của những người có quyền ăn, quyền nói như của Bắc Kinh đòi đánh Đài Loan nếu đòi độc lập và như tin các lãnh tụ siêu cường chế việc trưng cầu dân ý. Người dân sanh ra lớn lên và sẽ sống chết với Đài Loan không đủ phương tiện để có tiếng nói. Đùng một cái trong chuyến đi vận động ở một tỉnh Miền Nam Đài loan, trước ngày bầu cử, Ông bị mưu sát hụt khi trên đường đi vận động bầu cử ở một thành phố phía Nam. Ông chỉ vào nhà thương một đôi tiếng đồng hồ rồi xuất viện, chưa nghe thấy bất ai. Thế nhưng cử tri Đài Loan xúc động, bùng tĩn nghĩ, chánh trị nếu mình không làm, kẻ khác sẽ làm, và làm ngược lại quyền lợi của mình. Thế là đi bầu đông, bầu đúng, cử xứng. Kết quả CNN cho biết Trần Thủy Biển thắng, tái đắc cử tổng thống với 6.47 triệu phiếu, Ô. Liên Chấn thua với 6.44 triệu phiếu. Con số sai biệt hơn thua dưới 30.000 phiếu. Số phiếu bất hợp lệ 337.000 phiếu, nhiều gấp 11 lần số phiếu thắng. Ô. Liên Chấn tuyên bố sẽ khiếu tố trước cơ quan tư pháp, như thường thấy xảy ra trong các bầu cử. Nhưng sau cùng lá phiếu Dân Chủ của Đài Loan sẽ thắng, chớ không có trường hợp như ở Miền điện với mấy ông tướng tá muốn làm chúa muôn năm.

Cuộc bầu cử có trưng cầu dân ý đưa đến sự thắng cử của Ô Trần thủy Biển với chủ trương Đài Loan đc lập cũng đã nói lên sự thất bại của Cộng Sản Trung Quốc. Không thể chối cãi, TC đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để chống trưng cầu dân ý của Ô. Trần thủy Biển chủ trương Đài Loan độc lập. Ở nước ngoài đối với siêu cường, TC đã làm hết sức mình để chứng minh TC không phải là "mối đe dọa" ở Bắc A Thái bình Dương, mà Đài Loan là "vô trách nhiệm" (Le Monde, 20/3). Còn đối với người Trung Quốc ở ngoài Đài Loan, có làm ăn với TC hay định cư ở nước ngoài, Bắc Kinh đã công khai vận động hãy bỏ phiếu cho Ô. Liên Chấn lập trường gần gũi TC hơn. Với uy thế ở Liên hiệp quốc, với nền ngoại thương khắp năm châu bốn biển, và với ngân sách kếch xù về tình báo, tuyên truyền quốc ngoại của TC Cộng, Bắc Kinh tập trung nỗ lực để thủ tiêu thực thể pháp lý quốc gia Đài Loan, kể cả lời hăm dọa đánh đấm và chiến tranh với Đài Loan. Nhưng TC đã bước đầu thất bại với cử tri Dân Chủ Đài Loan.

Hành động tự do, dân chủ, và độc lập của nhân dân Đài Loan đối với siêu cường và CS thể hiện qua cuộc bầu cử Ô. Trần thủy Biển kỳ này mới là bước đầu của việc giải sấu buồn nhục tiếu, rửa nhục da vàng. Nhân dân Đài Loan còn nhiều chuyện phải để khẳng định chủ quyền nhiều nữa của nhân dân, khi chánh quyền Đài Loan bàn soạn một Hiệp Pháp mới năm 2006, theo dư án của TT Trần Thủy Biển. TC nhứt định còn lũng đoạn ý chí

nhân dân Đài Loan và quốc tế vận siêu cường mạnh hơn nữa để thủ tiêu thực thể Đài Loan như một đảo quốc, để thay thế vào đó như là một tỉnh của Bắc Kinh. Còn Mỹ với thế kẹt Chiến tranh Iraq, chiến tranh chống khủng bố trên thế giới, và vấn đề nguyên tử ở CS Bắc Hàn, sẽ còn bị Bắc Kinh bắt bí nữa trong vấn đề Đài Loan. TT Bush hay người thay thế có thể trở thành một TT Chirac đối với TC, không phải vì kinh tế, mà vì chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Đấu tranh chánh trị ai dài hơi người đó thắng. Cho đến bây giờ coi như Dân Chủ Đài Loan đã thắng. Thắng lợi của Dân Chủ Đài Loan nhứt định được đồng bào mình ở lục địa thêm khát, mong mỏi, soi gương. Ai biết được một ngày nào đó Đài loan có thể đi đến một thoả hiệp thống nhứt với TC trên nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Đài loan được bầu cử, ứng cử tự do, dân chủ. Người Đài loan được ứng cử ở lục địa và ngược lại. Lúc đó Dân chủ Đài Loan vốn cao hơn và từ cao sẽ chảy xuống trừng CS Trung quốc. Ở đời ai mà chịu ủng hộ độc tài nếu được tự do chọn lựa. Lịch sử Trung Hoa đã chứng minh văn minh Hán tộc "cải tạo" người Mãn Thanh thống trị. Kinh tế thì trường chinh phục thế giới CS. Chánh trị Dân Chủ cải hoá Liên xô, Đông Âu CS. Thắng lợi trên Cộng sản lẫn Tư bản ở Đài Loan một niềm an ủi lớn, một khích lệ có ý nghĩa cho người Việt đã đấu tranh dai dẳng cho tự do, dân chủ VN. Dân Chủ điều diệu thâm thâm nhưng sau cùng sẽ thắng.

Quyển tranh cử: N.S Kerry còn 2.4 triệu đôla, T.T.Bush còn 110 triệu

(bao NgoaiViet)

WASHINGTON.- Theo Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) thì dựa trên các báo cáo tài chánh vận động tranh cử hàng tháng, thì trong tháng Hai vừa qua, chuẩn ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ John F.Kerry, đã chi tiêu gần trọn số tiền mà ông đã thu được qua các cuộc vận động gây quỹ, khiến ông chẳng còn bao nhiêu tiền để chi tiêu, khi tháng ba khởi đầu.

Theo bản báo cáo tài chánh, thì nghị sĩ Massachusetts trên đã quyên góp được 8.4 triệu đôla và chi tiêu gần 8.3 triệu đôla trong tháng Hai, và khi khởi đầu tháng Ba này, thì ở trong chương mục Ngân Hàng của Nghị sĩ Kerry còn 2.4 triệu đô la.

Nghị sĩ Kerry đã quyên góp được 41.4 triệu đôla khi khởi đầu chiến dịch vận động tranh cử của ông tính cho đến tháng Hai vừa qua và đã chi tiêu đến 39 triệu đôla.

Trong khi đó, theo Ủy ban bầu cử liên bang, thì Tổng thống Bush, sẽ ra tái tranh cử, với tư cách ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà, và cho đến nay Ông đã thu được qua các cuộc vận động gây quỹ lên đến số tiền kỷ lục là 160 triệu đôla và đã chi tiêu 49 triệu đôla cho đến nay, khiến khơi đầu tháng Ba này, Tổng Thống Bush vẫn còn 110 triệu đôla để có thể chi tiêu được.

Được đền 2.3 triệu đô la sau 15 năm tù oan

KING OF PRUSSIA, Pa.- Một người làm vườn bị 15 năm trong tù trước khi một cuộc thử nghiệm DNA cho thấy ông bị oan trong 2 án hiếp dâm, sẽ nhận được 1.6 triệu đô la tiền bồi thường của thị trấn Upper Merion Township, nơi mà những nhân viên điều tra đã lừa gạt và ép cung khiến nghi can phải nhận tội.

Bruce Godschalk, 44 tuổi, trước đó đã được bồi thường 740,000 đô la từ Quận Montgomery để giải quyết một vụ tương tự. Do đó, số tiền bồi thường cho người bị oan lên tới 2.3 triệu đô la. Joseph J. Pizonka - viên chức luật pháp tại thị trấn Upper Merion, tuyên bố: "Chúng tôi vẫn không nghĩ rằng chúng tôi làm một điều gì. Nhưng chúng tôi phải suy nghĩ. Nghi phạm đã trải qua 15 năm tù".

Godschalk cư dân tại South Carolina đã từ chối bình luận về số tiền bồi thường của thị trấn Upper Merion, nhưng các luật sư của Godschalk cho biết họ hài lòng về số tiền nói trên.

Godschalk đã nộp đơn kiện vào Tháng Chín năm 2002, bảy tháng sau khi rời nhà giam do kết quả của việc hai nhân viên điều tra đã gạt và ép cung khiến cho nghi can phải nhận tội. Bị kết án từ 10 đến 20 năm trong tù vào năm 1987 và được thả ra vào Tháng Giêng năm 2002 sau khi thử nghiệm DNA xác nhận anh ta vô tội trong cả hai lời cáo buộc.